



คำประกาศเกียรติคุณ
นายพฤติ เกิดชูชื่น
ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ)

นายพฤติ เกิดชูชื่น สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เริ่มงานที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อสมค.) เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งบริษัท แดรี่ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ ก่อตั้งบริษัท แดรี่เทรดดิ้ง จำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และก่อตั้งบริษัท แดรี่โฮม จำกัด และ บริษัทแดรี่โฮมเรสเตอรองต์ จำกัด ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ นำบริษัทแดรี่โฮม จำกัด ขึ้นทะเบียนเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) แบบไม่มีการปันผลผู้ถือหุ้น โดยนำผลกำไรทั้งหมดกลับมาเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรลงทุนในงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเลี้ยงโคนมแบบออร์แกนิกและผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิก ตลอดจนพัฒนาแนวทางการประกอบอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชน

นายพฤติ เกิดชูชื่น เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม ที่บุกเบิกและเป็นต้นแบบการบริหารจัดการองค์กรในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ในประเทศไทย และนำกำไรทั้งหมดกลับคืนสู่สังคม (ไม่ปันผลต่อผู้ถือหุ้น) โดยทำฟาร์มและผลิตนมอินทรีย์รายแรกของประเทศ ที่สามารถพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสร้างผลกระทบทางสังคม (Social Impact) อย่างมากมาย ได้แก่ การช่วยเหลือให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การพัฒนาสินค้าเพื่อสุขภาพของผู้บริโภค และจริงจังกับการใส่ใจสภาพแวดล้อม ปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเป็นผู้นำเอาระบบการเกษตรอินทรีย์มาส่งเสริมให้เกษตรกรโคนมได้รู้จัก และปรับเปลี่ยนการเลี้ยงโคนมของไทย จากเดิมที่เลี้ยงแบบทั่วไปที่เน้นปริมาณไปสู่การเลี้ยงแบบอินทรีย์ ที่แม้จะได้ผลผลิตน้อยลงแต่สามารถสร้างความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเอง มีภูมิคุ้มกันจากความผันผวนของตลาด และยังได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ากว่า ทั้งในแง่ของผลกำไรของเกษตรกรเอง และในเรื่องที่ช่วยลดปัญหาหมอกควันจากเคมีเกษตรปนเปื้อนในดินและน้ำ ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งน้ำนมที่ได้ยังมีคุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค อันเป็นผลดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย เริ่มต้นจากฟาร์มแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๒ จนขยายตัวมาเป็นกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมอินทรีย์แดรี่โฮมซึ่งช่วยผลักดันให้เกิดมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ของไทย นอกจากนี้ยังทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันต่าง ๆ เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค สังคมและสิ่งแวดล้อม และเป็นผู้ริเริ่มโครงการอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กที่ดำเนินการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนในเขตลุ่มน้ำมวกเหล็กได้เห็นความสำคัญของการร่วมกันดูแลลำน้ำที่เป็นเช่นสายเลือดหล่อเลี้ยงชาวมวกเหล็กและพื้นที่ต่อเนื่อง

ด้านคุณูปการที่ นายพฤติ เกิดชูชื่น มีต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นั้น ได้ให้การสนับสนุนทั้งงานวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย กิจกรรมของนักศึกษา เป็นวิทยากรให้กับสาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น

- สนับสนุนและเข้าร่วมวิจัยและพัฒนา “Passport เขาใหญ่หุบเขาแห่งความสุข” ซึ่งเป็น Prototype-ต้นแบบนวัตกรรมบริการ ในโครงการวิจัย “การพัฒนาวัตกรรมการบริการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอย่างยั่งยืนในพื้นที่เขาใหญ่-ปากช่อง” ร่วมกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- ริเริ่มและสนับสนุนงานวิจัยเรื่อง นมก่อนนอน หรือ Bedtime Milk เป็นผลจากงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การผลิตน้ำนมโคที่มีสารเมลาโทนินสูง จนสำเร็จสามารถนำผลงานวิจัยออกไปพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ช่วยให้ผู้ที่มิมีปัญหาอนไม่หลับสามารถนอนหลับสนิทได้อย่างมีคุณภาพ และปัจจุบันยังเป็นสินค้าที่มียอดขายสูงในลำดับต้น ๆ ของบริษัท และสามารถส่งเงินสมทบตอบแทนการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง 10 ปี
- สนับสนุนงานวิจัยระดับปริญญาเอกเรื่องการพัฒนาวิธีการผลิตเอนไซม์ย่อยน้ำตาลแลคโตสโดยใช้จุลินทรีย์กลุ่มแลคโตบาซิลลัส
- สนับสนุนงานวิจัยเรื่องการปรับปรุงกระบวนการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตที่มีโพรไบโอติก Enterococcus หรือ Bacillus สายพันธุ์คัดเลือกจากสำนักงานวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เปรียบเทียบกับสายพันธุ์ Bifidobacterium longum
- สนับสนุนงานวิจัยเรื่องการนำความร้อนเหลือทิ้งจากระบบทำความเย็นโรงงานนม มาทำน้ำร้อนใช้ในกระบวนการผลิตนม งานวิจัยที่ทำร่วมกับสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่องการนำความร้อนเหลือทิ้งจากระบบทำความเย็นขนาดใหญ่ของห้องเย็นกับผลิตภัณฑ์นมมาทำน้ำอุ่น เพื่อใช้ในการอุ่นนม ก่อนเข้าสู่กระบวนการพาสเจอร์ไรส์ ช่วยให้ประหยัดพลังงานในการพาสเจอร์ไรส์นมได้ถึง 10%
- เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ในระดับเซลล์และโมเลกุล หลักสูตรนานาชาติ
- เป็นกรรมการที่ปรึกษา โครงการวิจัย ANSEE KhaoYai (โครงการวิจัยวัสดุนาโนขั้นสูง สำหรับส่งเสริมพลังงาน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่ามรดกโลก ดงพญาเย็น-เขาใหญ่) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สนับสนุนการฝึกงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในหลายสาขาวิชาเป็นประจำทุกปี
- เป็นวิทยากรรับเชิญให้แก่สาขาวิชาต่าง ๆ ในหลายสำนักวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เปิดให้บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานแก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- สนับสนุนผลิตภัณฑ์แดรี่โฮมในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เช่น งานเกษตรสุรนารี
- เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และการจัดค่าย SUT Mad Camp ในพื้นที่ปากช่อง-เขาใหญ่ และมวกเหล็ก (ชุมชน เกษตรกรในเครือข่าย และโรงเรียน) ในรายวิชา Social Entrepreneurship ของสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- เป็นที่ปรึกษาและให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ปากช่อง-เขาใหญ่ แก่ชมรมกิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตระหนักในการมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลักดันและสร้างความสำเร็จก้าวหน้าในทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย ทั้งการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจัย และการปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี นับว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนต่อความสำเร็จของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในระดับชาติและระดับนานาชาติ ของ นายพฤตม์ เกิดชูชื่น สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงมีมติเป็นเอกฉันท์มอบปริญญาการจัดการดุष्ฎิบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (เทคโนโลยีการจัดการ) แก่ นายพฤตม์ เกิดชูชื่น เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป
